

**KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2024)****Niềm vui của người vợ liệt sĩ**

**G**ần 50 năm kể từ ngày nhận được tin chồng anh dũng ngã xuống trên chiến trường, bà Lương Thị Lưu ở thôn 4, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình đã trải qua đủ mọi thăng trầm cuộc sống. Ngày khánh thành bàn giao nhà tình nghĩa, đứng trước bàn thờ, bà Lưu run run thấp nhen nhang thơm cho chồng mà đôi mắt ngấn lệ trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội, chính quyền địa phương và bà con xóm làng.

Được biết, năm 1965, bà Lưu xây dựng gia đình với ông Nguyễn Văn Nhân ở xã Bằng Luân, tỉnh Phú Thọ. Năm 1968, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, công dân Nguyễn Văn Nhân lên đường nhập ngũ. Sau thời gian huấn luyện, năm 1970, quân nhân Nguyễn Văn Nhân cùng đồng đội hành quân vào Nam chiến đấu, để lại hậu phương 4 người con gái cho người vợ một mình nuôi nấng, dạy dỗ. Hơn 5 năm tham gia chiến đấu trên khắp chiến trường Tây Nguyên, ngày 10/3/1975, Trung đoàn đặc công 198 nhận nhiệm vụ đánh vào sân bay Buôn Mê Thuột và trong trận chiến này, quân nhân Nguyễn Văn Nhân đã anh dũng hy sinh. Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, nhân dân cả nước náo nức đón chào chiến thắng, cũng là ngày 5 mẹ con bà Lưu nhận được giấy báo tử người chồng của bà, người cha của các con đã không trở về. Sau một thời gian, 5 mẹ con mẹ Lưu rời đến nơi ở hiện nay. Gia đình bà được cấp đất làm nhà ở, đất ruộng, vườn để canh tác, thâm canh,



**Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy trao quà của đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho gia đình bà Lương Thị Lưu.**

trồng lúa, trồng rau màu. Thời gian trôi đi, các con ngày một trưởng thành, yên bề gia thất, cuộc sống tạm đủ. Nay ở tuổi ngoài 80, tóc đã bạc, sức khỏe yếu dần, cuộc sống của bà Lưu dựa vào số tiền của Nhà nước trợ cấp thân nhân liệt sĩ và khoản trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi. Một mình sống trong căn nhà cũ kỹ, dột nát, bà không muốn làm phiền các con, vì nghĩ: "Đứa nào cũng có phận của chúng". Thương mẹ, các con của bà khổ tâm, day dứt trong lòng nhưng kinh

tế gia đình cũng còn eo hẹp nên chưa có điều kiện sửa chữa hoặc làm nhà mới cho mẹ, chính trang nơi thờ cúng người cha liệt sĩ. Bà luôn ước ao có được ngôi nhà chắc chắn để sống quãng đời còn lại, thờ chồng và có chỗ cho con cái đi về. Và ước mơ giờ trở thành hiện thực khi Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh đã kết nối vận động, kêu gọi các nhà hảo tâm, đơn vị tài trợ ủng hộ, hỗ trợ kinh phí để cùng với gia đình, con cháu làm nhà tình nghĩa cho bà Lương Thị Lưu. Sau 2 tháng thi công,

căn nhà xây cấp 4, có diện tích 65 m<sup>2</sup> khang trang, có công trình phụ khép kín với tổng kinh phí 200 triệu đồng hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng. Trong đó, đơn vị tài trợ Quân chủng Phòng không - Không quân hỗ trợ 80 triệu đồng tiền mặt; chính quyền, các tổ chức đoàn thể tại địa phương hỗ trợ ngày công lao động, vận chuyển vật liệu, san tạo mặt bằng, đào móng, kinh phí, còn lại của gia đình, anh em họ hàng và người thân hỗ trợ. Bà Lương Thị Lưu xúc động: "Gia đình tôi xin cảm ơn các cấp, các ngành, địa phương và bà con đã quan tâm. Từ nay, gia đình có một ngôi nhà ấm áp, chắc chắn để thờ cúng. Tôi không còn lo sợ nhà đổ, mái sập khi mùa mưa bão đến nữa".

Dịp khánh thành bàn giao nhà tình nghĩa, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã gửi lời động viên và tặng bà Lương Thị Lưu 1 chiếc ti vi màu; Hội đồng cựu học sinh cấp III khóa 1970 - 1973 thành phố Yên Bái tặng 10 triệu đồng. Cũng trong dịp này, bà còn nhận được nhiều phần quà có giá trị của Văn phòng Tỉnh ủy, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh, đại diện lãnh đạo huyện Yên Bình, Đảng ủy, UBND xã Phú Thịnh trao tặng cùng với sự chung vui của các cơ quan, tổ chức đoàn thể và bà con nhân dân trong xã, trong thôn.

Mỗi ngôi nhà tình nghĩa hoàn thành như một món quà thiết thực giúp các gia đình người có công an cư, ổn định cuộc sống; đồng thời, cũng là sự tri ân của cộng đồng với những người đã hy sinh xương máu vì nền độc lập tự do của dân tộc, cho thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình.

**VŨ ĐỒNG**

## Phát động Chương trình "Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam" năm 2024

**H**ội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC)/dioxin Việt Nam và Cổng Thông tin điện tử nhân đạo quốc gia, App thiện nguyện MB tổ chức phát động Chương trình "Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, năm 2024", với chủ đề "Thấp sáng tương lai".

Chương trình "Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024" nhằm vận động đồng bào, chiến sĩ cả nước chung tay, góp sức ủng hộ để hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh, học nghề, xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, tặng quà cho NNCĐDC nghèo, khó khăn trên cả nước. Năm 2024, Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam phối hợp với Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC, Cổng thông tin Điện tử nhân đạo quốc gia, App thiện nguyện MB triển khai vận động ủng hộ NNCĐDC với thông điệp "Thấp sáng tương lai", qua 2 hình thức: Quét mã QR/Chuyển khoản ủng hộ đến số TK 1961 tại ngân hàng Quân đội MB, chủ tài khoản Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, xem báo cáo minh bạch và đồng hành tại Ứng dụng hoặc website <https://thiennguyen.app/user/quydacamtrung-guoc1>. Quét mã QR ủng hộ qua Ví điện tử VTC, thông tin ủng hộ được báo cáo minh bạch tại Website của chương trình: <https://1400.vn/xaodiunoidaудаcam>. Chương trình đặt mục tiêu vận động được trên 2 tỷ đồng. Số tiền vận động được sẽ chi hỗ trợ khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; hỗ trợ

vốn sản xuất, xây mới, sửa nhà, hỗ trợ gia đình nạn nhân da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Trước đó, năm 2023, Chương trình nhân tin "Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam" đã thu được tổng số hơn 2,1 tỷ đồng, cùng với số tiền chưa phân bổ năm 2022 chuyển sang (hơn 99,7 triệu đồng), tổng cộng được hơn 2,2 tỷ đồng. Số tiền trên đã được sử dụng hỗ trợ xây mới 14 nhà; thăm, tặng quà trực tiếp cho gần 600 nạn nhân ở 22 tỉnh, thành phố; hỗ trợ nuôi dưỡng nạn nhân tại Trung tâm Bảo trợ xã hội thuộc Trung ương Hội...

Theo thống kê, cuộc chiến tranh hóa học do Mỹ tiến hành ở Việt Nam từ năm 1961 đến năm 1971 đã làm cho 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, hơn 3 triệu người là nạn nhân; nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo, bị dị dạng, dị tật, thiếu năng trí tuệ; di chứng da cam đã truyền sang thế hệ thứ 4, gây biết bao thảm cảnh cho các thế hệ người Việt Nam. Mặc dù được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành quan tâm, ban hành các chính sách hỗ trợ, nhưng hầu hết nạn nhân và gia đình nạn nhân chất độc da cam vẫn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhiều hoàn cảnh nghèo khó, bệnh tật làm cho gia đình kiệt quệ, do vậy rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ từ cộng đồng, để nạn nhân có cơ hội được chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, cải thiện cuộc sống, vượt khó vươn lên hòa nhập cộng đồng.

**B.T**

## Ra mắt ngân hàng gen xác định danh tính cho 300.000 liệt sĩ

**T**heo số liệu thống kê từ Cục Chính sách (Bộ Quốc phòng), trải qua các thời kỳ chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, cả nước có hơn 1,2 triệu liệt sĩ đã anh dũng hy sinh. Sau nhiều năm triển khai công tác tìm kiếm, quy tập, 900.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập, trong đó có tới hơn 300.000 ngôi mộ chưa xác định được thông tin.

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2013-2020 (Ban chỉ đạo 515), từ năm 2013 đến nay, toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập được gần 17.000 hài cốt liệt sĩ (ở trong nước hơn 8.000, ở Lào hơn 2.000, ở Campuchia hơn 6.000); tiếp nhận hơn 38.000 mẫu hài cốt liệt sĩ và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ. Các đơn vị đã phân tích, lưu trữ được hơn 23.000 mẫu; xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin được hơn 4.000 trường hợp. Qua hoạt động giám định, lực lượng chức năng cũng xác định, kết luận bổ sung, đính chính thông tin được 1.260/1736 ngôi mộ của Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk (đạt tỷ lệ

72,58% số mộ có một phần thông tin; 55,9% tổng số mộ trong nghĩa trang). Thời gian qua, đã triển khai Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, thực hiện với phương pháp giám định AND đã triển khai gần 10.000 mẫu hài cốt liệt sĩ và hơn 3.000 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ. Kết quả cho thấy, đã so sánh đối khớp được hơn 1.000 danh tính liệt sĩ để báo tin về cho thân nhân liệt sĩ.

Thực hiện kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ, trên nền tảng hiện nay các đơn vị lưu trữ được số liệu của trên 25.000 dữ liệu ADN hài cốt liệt sĩ và thân nhân. Việc xây dựng "ngân hàng gen" liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ không chỉ mở ra hy vọng cho hơn 300.000 gia đình người có công mà còn là niềm mong mỏi của nhân dân cả nước rằng tương lai không xa, tất cả các liệt sĩ đã nằm xuống, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc sẽ được quy tập và xác định được danh tính.

**B.T**